

มาตรการป้องกันภัย
โรงเรียนธารแร่ ศูนย์เครือข่ายสันกาลาศิริ, สพป.ยล.1

56

ลำดับที่	สาเหตุเกิดจาก	มาตรการป้องกันภัย
1	ภัยบุคคล	
	ครูกับนักเรียน	<ol style="list-style-type: none"> 1. ประชุมข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้ปกครอง เพื่อกำหนดระเบียบว่าด้วยความประพฤติของนักเรียนโดยไม่ขัดแย้งกับกฎกระทรวง หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง 2. จัดประชุมผู้ปกครอง ปีละ 1 ครั้ง เพื่อทำความเข้าใจและหารือข้อตกลงร่วมกัน เรื่องการลงโทษนักเรียนที่สามารถทำได้โดยไม่เกินกว่าเหตุ และทำหนังสือแจ้งความประพฤติให้ผู้ปกครองทราบ และร่วมกันหาแนวทางแก้ไขพฤติกรรมของนักเรียน 3. สร้างความรู้ความเข้าใจในพฤติกรรมของนักเรียน โดยยึดหลักความแตกต่างระหว่างบุคคล 4. ผู้บริหารกำกับติดตามการลงโทษนักเรียนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 5. สร้างเครือข่ายผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา
	ครูกับบุคคลอื่น	<ol style="list-style-type: none"> 1. ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพื่อแจ้งพฤติกรรมของนักเรียนให้ผู้ปกครองทราบ เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียน 2. เมื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ลงโทษนักเรียนที่กระทำผิด ต้องแจ้งให้ผู้ปกครองทราบพร้อมระบุเหตุและการลงโทษ การกระทำผิด 3. จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้ปกครองเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนร่วมกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
	ครูกับครู	<ol style="list-style-type: none"> 1. ประชุมทำความเข้าใจข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เกี่ยวกับการลงโทษนักเรียนที่เหมาะสมและไม่เกินกว่าเหตุ 2. ให้ศึกษานิเทศก์ตัวอย่าง อบรมให้ความรู้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อหลีกเลี่ยงการลงโทษนักเรียนที่เกินกว่าเหตุ 3. ผู้บริหารนิเทศ ติดตาม ป้องปราม 4. สร้างเสริม และให้ตระหนักถึงจรรยาบรรณวิชาชีพครู

ลำดับที่	สาเหตุเกิดจาก	มาตรการป้องกันภัย
	อื่นๆ	<ol style="list-style-type: none"> 1. ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อช่วยกันวิเคราะห์สาเหตุของภัย 2. ศึกษานิเทศก์ตัวอย่างการเกิดภัย ผลของภัยและการลงโทษทางวินัย

		<ol style="list-style-type: none"> 3. ผู้บริหารนิเทศ ติดตาม ป้องปรม 4. สร้างเสริม และให้ตระหนักถึงหลักคุณธรรมจริยธรรม
2	อุบัติเหตุ	<ol style="list-style-type: none"> 1. อบรมให้ความรู้รูปแบบของอุบัติเหตุและวิธีป้องกันให้แก่ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและนักเรียน 2. กำหนดมาตรการในการป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ 3. สร้างเครือข่าย คณะกรรมการสถานศึกษา เครือข่ายภาคประชาชน และประชารัฐ
3	สาธารณสุข	<ol style="list-style-type: none"> 1. อบรมให้ความรู้รูปแบบของอุบัติเหตุและวิธีป้องกันให้แก่ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและนักเรียน 2. กำหนดมาตรการในการป้องกันไม่ให้เกิดสาธารณสุข 3. สร้างเครือข่าย คณะกรรมการสถานศึกษา เครือข่ายภาคประชาชน และประชารัฐ 4. ประสานงานองค์กรบรรเทาสาธารณสุข ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ ความรู้ และการช่วยเหลือเมื่อเกิดสาธารณสุข